

Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng 99 so với năm ngoái



▫ *Trở sở chính của Ngân hàng Thế giới tại Washington DC*

Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vào hôm qua, 22/10/2012 đã công bố bản báo cáo môi trường niên, đánh giá và xếp hạng 185 nền kinh tế trên trên toàn thế giới về các biện pháp đưa ra để cải thiện môi trường kinh doanh từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2012.

Trong bản báo cáo Môi trường Kinh doanh 2013 (Doing Business), Việt Nam vẫn giữ nguyên

thị trường 99 số với năm ngoái, nhưng với trí tuệ kinh doanh đã bắt đầu vì có thêm hai nước mới được đưa vào danh sách.

Trong bản thông cáo báo chí công bố vào hôm nay, văn phòng điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hà Nội đã ghi nhận những điểm chung của Việt Nam như « cải thiện môi trường pháp lý, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi năm thứ 8 liên tiếp », và trong năm qua với tiếp tục thúc đẩy các « cải cách pháp lý tạo thuận lợi và thành lập doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong nước ».

Trong bản báo cáo của mình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần BIDV nêu lên việc « Việt Nam đã tạo thuận lợi trong thị trường thành lập doanh nghiệp bằng việc cho phép doanh nghiệp trong nước sở hữu hóa vốn thu giá trị gia tăng thêm ».

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc thị trường trú của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam, công nhận rằng Việt Nam đã có những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian qua. Tuy nhiên, bà cho rằng kết quả báo cáo năm nay cho thấy là Việt Nam « cần nỗ lực hơn... để sánh ngang với các nền kinh tế trong khu vực ».

Thông cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần RHB theo bản báo cáo Môi trường Kinh doanh 2013, « các quốc gia khác trong khu vực Đông Á – Thái Bình Dương có sự cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn so với Việt Nam ».

Liên quan đến các nước Đông Á – Thái Bình Dương, theo bản báo cáo, Singapore với tiếp tục đứng đầu thị trường với các điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, theo sau là Hồng Kông (2), Hàn Quốc (8), Úc (10), Malaysia (12), Đài Loan (16), Thái Lan (18).

Nếu tính riêng Đông Nam Á, ngoài Singapore, Malaysia và Thái Lan được xếp trong nhóm 20 nước có môi trường kinh doanh tốt nhất, Philippines xếp thứ 79 với thị trường Brunei, xếp thứ 99 với thị trường Việt Nam, theo sau là Indonesia (128), Campuchia (133), Philippines (138), Lào (163). Riêng Miền Đông không xếp trong danh sách.

Căn cứ vào các tiêu chí để đánh giá và xếp hạng, điểm yếu của Việt Nam được nêu bật trong bản báo cáo là vốn đầu « Bỏ vào nhà đầu tư », Việt Nam xếp thứ 169 trong lĩnh vực

Tên: Công ty Cổ phần Thương mại Ngoại Thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà 10, Ngõ 5, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

---

này. Hai điểm yếu khác là vốn đầu tư « Cung cấp đầu tư năng lực » (hạng 155), và « Xử lý doanh nghiệp phá sản » (hạng 149).